

TẬP TRUNG LÃNH ĐẠO...*(Tiếp theo trang 1)*

bảo trợ xã hội được quan tâm thực hiện; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm xuống còn 5,2 - 5,7%. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm tiếp tục được đẩy mạnh, nâng suất lao động được cải thiện; tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị giảm; cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực. Sự nghiệp y tế, thể dục thể thao, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; đổi mới giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng con người; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; phát triển khoa học và công nghệ, phong trào khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiếp tục được đẩy mạnh, đạt được nhiều kết quả cụ thể rõ rệt, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hoan nghênh, đồng tình, đánh giá cao. Tiêm lực quốc phòng, an ninh được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển được bảo đảm. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh và mở rộng, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

Trung ương khẳng định, những kết quả, thành tích đạt được trong năm 2018 đã góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong nửa đầu nhiệm kỳ khóa XII, tạo đà và động lực mới, khí thế mới cho việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2019 và 5 năm 2016 - 2020.

Tuy nhiên, Trung ương cũng chỉ rõ, bên cạnh những kết quả, thành tích đã đạt được, kinh tế - xã hội của đất nước vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, còn tiềm ẩn một số yếu tố có thể tác động tiêu cực đến ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, an ninh, trật tự xã hội. Tình hình trong nước, quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Từ nay đến cuối năm và trong những năm tới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra cho cả năm 2018. Trong năm 2019, tiếp tục củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực ứng phó với những biến động bất thường của thị trường, nhất là thị trường thế giới. Duy trì đà tăng trưởng trên cơ sở cải thiện thực chất hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế gắn với đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tinh giản bộ máy tổ chức, giảm chi, bảo đảm một bước đồng hiệu lực, hiệu quả. Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường; bảo đảm an sinh, nâng cao phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động

đối ngoại, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Đề có thể hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đã đề ra, cần tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích và kinh nghiệm, bài học đúc rút được từ thực tế đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống chính trị; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền cao chất lượng nguồn nhân lực, đại đoàn kết toàn dân, tinh thần năng động, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện của tất cả các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, cộng đồng các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân.

2. Về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển

Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cao với những nhận định, đánh giá về kết quả của việc thực hiện Nghị quyết số 09, đồng thời nhất trí ban hành Nghị quyết mới về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để từng bước đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển, dựa vào biển và hướng ra biển. Phấn đấu đến năm 2030 đạt các mục tiêu cơ bản về phát triển bền vững kinh tế - xã hội và môi trường biển, vùng ven biển và hải đảo. Tăng trưởng kinh tế biển và thu nhập bình quân đầu người của các tỉnh, thành phố ven biển ngày càng cao so với mức tăng trưởng chung của cả nước; đóng góp của các ngành kinh tế thuần biển chiếm khoảng 10% GDP cả nước; đóng góp GRDP của các tỉnh, thành phố ven biển chiếm 65 - 70% GDP cả nước. Chỉ số phát triển con người (HDI) các tỉnh, thành phố ven biển cao hơn mức trung bình của cả nước; đáp ứng được các yêu cầu thiết yếu của người dân sống trên các đảo... Kiểm soát chặt chẽ, ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường biển, nhất là chất thải nhựa đại dương. Ở các tỉnh, thành phố ven biển, chất thải nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý đạt quy chuẩn môi trường; các khu kinh tế, khu công nghiệp và khu đô thị ven biển có hệ thống xử lý nước thải tập trung, bảo đảm đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về môi trường và được quy hoạch, xây dựng theo hướng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Chú ý kết hợp chặt chẽ giữa phát triển bền vững kinh tế biển với xây dựng xã hội gắn kết hài hòa với biển; bảo tồn, phát triển bền vững đa dạng sinh học, hệ sinh thái biển, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và dâng phù hợp với quy luật tự nhiên; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế về biển. Bảo đảm cân bằng sinh thái và hài hòa các mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển, liên kết và hỗ trợ giữa các vùng nội địa đất liền, vùng ven biển và hải đảo, đại dương. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia - dân tộc trên các vùng biển, đảo thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia, giải quyết các tranh chấp

bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên hợp quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên các vùng biển, đảo để phát triển bền vững kinh tế. Trong bối cảnh cả thế giới đang thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, cần quan tâm chuyển từ kinh tế biển chủ yếu dựa vào vốn đầu tư, khai thác tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường sang kinh tế dựa trên nền tảng tri thức, khoa học công nghệ, phát huy có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của biển Việt Nam. Cơ cấu lại, phát triển đồng bộ và bền vững các ngành, lĩnh vực kinh tế biển, các vùng biển, ven biển và hải đảo theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Chú trọng phát triển các trung tâm kinh tế ven biển, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; phát huy lợi thế về điều kiện địa chiến lược, kinh tế chính trị và tự nhiên. Khai thác, sử dụng và phát triển bền vững tài nguyên biển, làm động lực cho phát triển kinh tế đất nước. Chủ động thích ứng với biến đổi khu vực và toàn cầu, trong đó có biến đổi khí hậu, nước biển dâng; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường dựa trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch có thể, sát hợp với thực tế. Hết sức coi trọng công tác điều tra cơ bản, thực hiện phương châm làm chắc, quản chặt, khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên biển, bảo tồn đa dạng sinh học biển. Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực của nước và xã hội, trong nước và nước ngoài để thực hiện các mục tiêu, định hướng chiến lược về phát triển bền vững kinh tế biển. Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, phát triển khoa học - công nghệ, lấy khoa học - công nghệ tiên tiến và nguồn nhân lực chất lượng cao làm khâu đột phá để phát triển kinh tế biển. Đồng thời khắc phục hoàn thiện thể chế, chính sách về môi trường và điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư có công nghệ, trình độ quản lý tiên tiến, hiện đại phát triển kết cấu hạ tầng và kinh tế biển.

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, cần hết sức chú trọng công tác giáo dục, tuyên truyền, quản triệt, nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng trong toàn Đảng, toàn dân. Đồng thời, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các thể chế, chính sách, bộ sung, điều chỉnh các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư sát hợp với thực tế để thực hiện có hiệu quả. Chú trọng các lĩnh vực theo thứ tự ưu tiên: phát triển du lịch biển, đảo; kinh tế hàng hải; khai thác dầu khí và các tài nguyên khoáng sản khác; nuôi trồng, khai thác thủy hải sản và phát triển hạ tầng nghề cá; phát triển công nghiệp đóng tàu; phát triển năng lượng tái tạo và các ngành kinh tế mới. Tập trung đầu tư có hiệu quả các khu kinh tế, khu công nghiệp, đô thị ven biển và hệ thống kết cấu hạ tầng kết nối vùng đồng bộ làm nền tảng để phát triển vùng biển, ven biển trở thành điểm đến của thế giới đồng thời là cửa ngõ vươn ra thế giới.

3. Về công tác xây dựng Đảng

Tại Hội nghị lần này, sau khi xem xét các Tờ trình của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định một số vấn đề quan trọng sau đây:

Một là, thống nhất cao việc ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Trung ương cho rằng, trong những năm qua, như những chủ trương, quy định đúng đắn, kịp thời của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương cho nên ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên, từ đó có những hành động thiết thực trong công tác và cuộc sống, tạo được sự chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc; ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ. Việc thực hiện các chủ trương, quy định về nêu gương của Đảng đã góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Nhiều đồng chí đã có ý thức rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, hết lòng, hết sức tận tụy với công việc, được quần chúng yêu mến, tin tưởng.

Tuy nhiên, những kết quả thu được còn hạn chế, chưa đạt được yêu cầu đề ra. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quản triệt, triển khai thực hiện vẫn còn bất cập, hiệu quả chưa cao, chưa đạt được sức lan tỏa lớn. Một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp chưa xác định rõ trách nhiệm và chưa thật sự gương mẫu trong việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống..., gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ban Chấp hành Trung ương cố gắng thống nhất với các nội dung trong dự thảo Quy định, cho rằng dự thảo đã được chuẩn bị công phu, vừa có tính khái quát, vừa cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, có tính khả thi; giao cho Bộ Chính trị tiếp tục tiếp thu các ý kiến đóng góp bằng văn bản của Trung ương để hoàn thiện và sớm ban hành Quy định. Trung ương nhấn mạnh, nếu gần 200 Ủy viên Trung ương khóa XII, từng đồng trí tập sự soi vào bản thân mình, để cao trách nhiệm nêu gương và gương mẫu đi đầu thực hiện thì sẽ có sức lan tỏa rất lớn, sẽ tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Bác Hồ đã dạy: "Một tấm gương sống có giá trị hơn cả trăm bài diễn văn tuyên truyền". Tuy nhiên, cách viết phải rất trong sáng, chặt chẽ, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát, không để cho các lực lượng xấu, thù địch lợi dụng xuyên tạc, kích động chống phá chúng ta.

Hai là, thống nhất quyết định thành lập 5 tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng gồm: Tiểu ban Văn kiện; Tiểu ban Kinh tế - Xã hội; Tiểu ban Điều lệ Đảng; Tiểu ban Nhân sự và Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội. Khi xem xét, quyết định thành lập các Tiểu ban, Trung ương đã thảo luận và thống nhất cao với Tờ trình của Bộ Chính trị, đồng thời yêu cầu các Tiểu ban cần khẩn

trương xây dựng chương trình, kế hoạch để sớm đi vào hoạt động. Đặc biệt là Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Kinh tế - Xã hội cần tăng cường phối hợp với các cơ quan nghiên cứu, tham mưu của Đảng và Nhà nước, chất lượng, kế thừa các kết quả nghiên cứu trong những năm gần đây và căn cứ vào tình hình thực tế của đất nước để đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương, với Đại hội XIII của Đảng những chủ trương, chính sách tiếp tục đẩy mạnh đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc và đồng bộ hơn, tạo xung lực mới cho phát triển đất nước nhanh và bền vững, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Ba là, Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét và quyết định giới thiệu đồng chí Tổng Bí thư để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước khóa XIV; bầu bổ sung hai đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII. Ban Chấp hành Trung ương cũng đã xem xét, thì hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Bắc Sơn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2011 - 2016; kỷ luật đồng chí Trần Văn Minh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng (Theo Quy định số 30, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện quy trình xử lý kỷ luật về hành chính đối với đồng chí Nguyễn Bắc Sơn và đồng chí Trần Văn Minh bảo đảm đồng bộ, kịp thời, tương ứng với kỷ luật đảng). Việc xem xét, quyết định về công tác cán bộ và thi hành kỷ luật đã được tiến hành rất chặt chẽ, dân chủ, đúng quy định của Đảng với sự thống nhất rất cao của Ban Chấp hành Trung ương.

Thưa các đồng chí, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thành công tốt đẹp. Trong năm 2018 và nửa đầu nhiệm kỳ khóa XII, sự nghiệp phát triển đất nước đã có những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực, năm sau tốt hơn năm trước. Tuy nhiên, chúng ta tuyệt nhiên không được chủ quan, thỏa mãn, bởi vì trước mắt chúng ta vẫn đang có rất nhiều khó khăn, thách thức, vẫn còn nhiều việc lớn, việc khó phải làm và phải làm tốt hơn nữa mới có thể thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Tôi đề nghị từng đồng chí Trung ương, trên cương vị công tác của mình, ngay sau Hội nghị này, phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt và có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị, góp phần hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quy IV, cả năm 2018 và các năm tiếp theo.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hoàn thành tốt trọng trách của mình trước Đảng, nhân dân và đất nước.

*Xin trân trọng cảm ơn.**(theo nhandan.com.vn)***TRIỂN KHAI CÔNG TÁC...***(Tiếp theo trang 1)*

các chủ vận chuyển, buôn bán lợn về việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch, nhất là quy định về kiểm dịch động vật. * Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa tổ chức hội nghị thống nhất kế hoạch tổ chức hai đoàn công tác kiểm tra việc phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi tại các địa phương.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 13 doanh nghiệp chăn nuôi, 659 trang trại, gia trại có 7.347 gia trại (trong đó có 6.690 gia trại lợn, 657 gia trại gia cầm). Tổng đàn lợn trên toàn tỉnh hiện có khoảng 976.000 con, trong đó lợn thịt là 781.000 con, lợn nái 193.000 con, lợn đực giống 1.400 con...

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành trao đổi, thảo luận xây dựng kế hoạch, triển khai công tác kiểm tra tại các địa phương nhằm nâng cao hiệu quả công tác ngăn chặn, phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh. Các đoàn công tác cần chú ý chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện, chủ động phối hợp trong công tác quản lý, giám sát dịch bệnh. Giám sát công tác chỉ đạo các lực lượng chức năng và chính quyền cơ sở về việc quản lý nơi tập trung, buôn bán, giết mổ lợn, thực hiện vệ sinh khử trùng, tiêu độc và kiểm soát các sản phẩm của lợn, các biện pháp xử lý khi phát hiện có vi rút dịch tả lợn châu Phi... Yêu cầu cơ quan chuyên môn, các địa phương cần tuyên truyền để người dân không tham gia các hoạt động buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm từ thịt lợn nhập lậu, không rõ nguồn gốc vào địa bàn tỉnh. Các địa phương tăng cường giám sát đàn lợn, nếu phát hiện lợn bệnh hoặc nghi mắc bệnh phải xác minh và thông báo cho ngành chức năng của tỉnh để có biện pháp xử lý kịp thời. Theo kế hoạch, hai đoàn công tác của tỉnh sẽ tổ chức đợt 1 kiểm tra tại các địa phương từ ngày 9 - 19/10. Ngoài ra, đoàn công tác còn thực hiện kiểm tra đột xuất khi phát hiện có nguy cơ xâm nhiễm vi rút gây bệnh dịch tả lợn châu Phi trên đàn lợn tại các địa phương.

BẢO TÀNG TỈNH**Tiếp nhận hiện vật hiến tặng***Hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh trao kỷ vật cho Bảo tàng tỉnh.*

Bảo tàng tỉnh vừa tổ chức lễ tiếp nhận hiện vật do Hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh hiến tặng.

Tại buổi lễ, Hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh đã hiến tặng cho Bảo tàng tỉnh 25 hiện vật là những quân trang, quân dụng, chiến lợi phẩm thu được từ chiến Mỹ; những đồ dùng cá nhân do cán bộ, chiến sĩ tự tạo từ ống pháo sáng, vỏ bom bi, mảnh đạn, tấm vải dù. Những kỷ vật này đã gắn bó với người lính trong suốt những năm tháng chiến đấu, xây dựng, bảo vệ đường Trường Sơn huyền thoại cách đây gần 60 năm.

Đây là lần thứ 4, Hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh hiến tặng kỷ vật cho Bảo tàng tỉnh góp phần phục vụ quản lý chứng nhân dân đến tham quan, tìm hiểu về những kỷ vật.

ĐANG ANH**TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THÁI BÌNH****Khai giảng năm học 2018 - 2019**

Trường Cao đẳng Nghề Thái Bình vừa tổ chức khai giảng năm học 2018 - 2019.

Năm học 2017 - 2018, Trường Cao đẳng Nghề Thái Bình tiếp tục tăng cường công tác đào tạo nghề, dạy nghề cho học sinh, sinh viên và người lao động tại các địa phương trong tỉnh. Trong năm học, nhà trường đã tổ chức tuyển sinh với 535 học sinh, sinh viên đưa tổng số học sinh, sinh viên cả hệ đào tạo của nhà trường đạt 1.358 học sinh, sinh viên. Nhà trường thường xuyên liên kết, phối hợp với các doanh nghiệp trong đào tạo và giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên. Hầu hết học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp đều có việc làm ổn định với thu nhập từ 5 - 7 triệu đồng/tháng. Giáo viên nhà trường tham gia hội thi nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018 đạt thành tích cao.

Năm học 2018 - 2019, nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường phấn đấu trở thành trường chất lượng cao, bảo đảm quy mô trên 1.500 học sinh, sinh viên trong các loại hình đào tạo; 100% học sinh, sinh viên ra trường đều có việc làm.

Nhân dịp khai giảng, Trường Cao đẳng Nghề Thái Bình và 2 tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, giảng dạy được nhận bằng khen của UBND tỉnh; 2 tập thể, 40 cá nhân được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) và Trường Cao đẳng Nghề Thái Bình tặng giấy khen.

NGUYỄN CƯỜNG**Khánh thành Trung tu di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh nhà thờ họ Nguyễn Đại tộc**

Sáng ngày 7/10, UBND xã Vũ Hội (Vũ Thư) và dòng họ Nguyễn Đại tộc phối hợp tổ chức lễ khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa nhà thờ họ Nguyễn Đại tộc.

Nhà thờ Nguyễn Đại tộc tọa lạc tại thôn Trung Lập, xã Vũ Hội, được khởi dựng cách nay gần 300 năm. Nhà thờ là nơi ghi công, thờ tự cụ khởi tổ của dòng họ và các bậc tổ tiên đã sinh thành ra 18 đời con cháu dòng họ. Đây còn là di tích lịch sử cách mạng của xã Vũ Hội. Năm 2002, nhà thờ được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình cấp bằng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Do biến cố lịch sử, di tích nhà thờ họ Nguyễn Đại tộc xuống cấp. Để bảo tồn và phát huy những giá trị lịch sử văn hóa của di tích, đầu năm 2018, được sự hỗ trợ của tỉnh và công đức của con cháu hậu duệ dòng họ, nhà thờ được đầu tư trùng tu tôn tạo, phục dựng tòa hậu cung theo lối kiến trúc cổ, phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Công trình có tổng vốn đầu tư hơn 900 triệu đồng, trong đó tỉnh hỗ trợ 41 triệu đồng, còn lại do con cháu dòng họ đóng góp.

Sau 8 tháng thi công, nhà thờ họ Nguyễn Đại tộc được khánh thành đưa vào sử dụng góp phần phát huy giáo dục truyền thống cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

TẮT ĐẠT**THÔNG BÁO TÌM CHỦ SỞ HỮU XE MÁY**

Công an huyện Vũ Thư đang tạm giữ 20 xe mô-tô mang nhãn hiệu HONDA, SUZUKI, YAMAHA, TRIUMPH không rõ chủ sở hữu. Cụ thể như sau:

STT	NHÃN HIỆU	MÀU SÓN	SỐ MÁY	SỐ KHUNG
01	HONDA	Đen xám	MC14E-1114503	MC19-1064481
02	YAMAHA	Xanh	E101EK005703	PMYKE060030005703
03	YAMAHA	Xanh	E101EK031226	PMYKE060050031226
04	SUZUKI	Xanh- Tím	F124-114594	RU120U-A14594
05	SUZUKI	Xanh - Trắng	F124-125305	RU120U-A25305
06	SUZUKI	Xanh - Trắng	F124-120216	RU120U-A20216
07	SUZUKI	Đen - Trắng	F124-112561	RU120U-A12561
08	HONDA	Đỏ	MF03E-1114194	MF03-1208054
09	SUZUKI	Đỏ - Trắng	F124-117774	RU120U-A17774
10	YAMAHA	Không vỏ	*E306E-032030*	*JYADE05400000839*
11	SUZUKI	Xanh - Trắng	F124-106335	RU120U-A06335
12	SUZUKI	Xanh - Trắng	F124-112627	RU120U-A12627

STT	NHÃN HIỆU	MÀU SÓN	SỐ MÁY	SỐ KHUNG
13	HONDA	Không vỏ	NC25E-7110213	NC40-1210228
14	HONDA	Không vỏ	RC17E-1100590	RC39-1000592
15	HONDA	Không vỏ	MD33E-2501448	MD40-1000722
16	HONDA	Không vỏ	MD33E-1100150	MD33-1100144
17	TRIUMPH	Không vỏ	2224166	*SMTTJ9052G5223209*
18	SUZUKI	Trắng - Bạc	F124-125425	RU120U-A25425
19	HONDA	Không vỏ	MF03E-1115454	MF03-1209217
20	YAMAHA	Đen	H313E-007500	RH01J-007485

* Ghi chú: (20 xe mô-tô trên đã qua sử dụng, không còn nguyên vẹn, hư hỏng, không có biển kiểm soát).

Ái là chủ sở hữu hợp pháp của những chiếc xe trên đề nghị liên hệ với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an huyện Vũ Thư, gặp đồng chí Đỗ Ngọc Khải để giải quyết.

Sau 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo, nếu chủ sở hữu không đến giải quyết, Công an huyện Vũ Thư sẽ tiến hành làm các thủ tục tịch thu, bán đấu giá sung công quỹ nhà nước theo quy định của pháp luật. Mọi yêu cầu khiếu nại về sau không được giải quyết.

CÔNG AN HUYỆN VŨ THƯ